

สรุปข่าว สธ.ประจำวัน ที่ 21 กันยายน 2559

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โทร.0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320

<http://pr.moph.go.th/iprg/>



กระทรวงสาธารณสุข



@pr\_moph



moph channel



clubhealthch



mophpr

สื่อ	ประเด็นข่าว
มติชน	<p><b>ไวรัสซิกา</b></p> <p>-เสนอบทความ ดร.เอสเต กีราตี ผอ.ฝ่ายแพทย์และผอ.ระบบสารสนเทศเพื่อการสาธารณสุข บริษัท อีเอสอาร์ไอ จำกัด ในสหรัฐอเมริกา แนะนำให้ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ (Geographic Information System-GIS) ในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสซิกา โดยประชาชนทุกคนสามารถให้ข้อมูลเพื่อลดจำนวนยุงลาย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถบูรณาการข้อมูลจากหลายภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ฝนตก ตำแหน่งน้ำขังและน้ำนิ่ง แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย บริเวณที่มีผู้ป่วยอยู่ ทิศทางการระบาดของโรค ฯลฯ และข้อมูลเหล่านี้จะถูกบันทึกบนภูมิสารสนเทศ ทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเห็นปัญหาโรคระบาดได้อย่างเป็นภาพรวม และสามารถวิเคราะห์สถานการณ์และตัดสินใจควบคุม ป้องกัน เฝ้าระวัง หรือให้ความรู้แก่ประชาชน รวมไปถึงสามารถส่งเจ้าหน้าที่ ภาคสนามจัดการดูแลพื้นที่เสี่ยงต่อโรคระบาดได้ง่ายและประหยัดเวลา</p>
โพสต์ทูเดย์ ข่าวสด เดลินิวส์	<p><b>แพ็กเกจท่องเที่ยวสุขภาพ</b></p> <p>-เสนอข่าว นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ (ททช.) ได้มอบหมายให้กระทรวงการท่องเที่ยวฯ ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการต่างประเทศ และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ประสานความร่วมมือกับสถานบริการตรวจสุขภาพเอกชน 36 แห่ง สถานบริการด้านทันตกรรม 36 แห่ง และสถานบริการรักษาผู้มีบุตรยาก 26 แห่ง เปิดตัวโครงการ "Visit Thailand Enhance You Healthy Life" เสนอ 3 แพ็กเกจท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ได้แก่ 1.แพ็กเกจตรวจสุขภาพ 2.ทันตกรรม และ 3.ผู้มีบุตรยาก ที่สอดคล้องกับความต้องการนักท่องเที่ยวแต่ละตลาด เช่น แพ็กเกจผู้มีบุตรยากเน้นเจาะตลาดจีน เป็นต้น โดยเริ่มให้บริการตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นปี</p> <p>สำหรับความคืบหน้าการผลักดันไทยเป็นเมดิคัลฮับอาเซียน ที่ประชุม ครม. ได้ผ่านความเห็นชอบยุทธศาสตร์การพัฒนประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติระยะเวลา 10 ปี (พ.ศ. 2559-2569) ของกระทรวงสาธารณสุข ภายใต้งบประมาณการดำเนินการ 3 ส่วน คือ งบประมาณแผ่นดิน 40% งบจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 30% และจากโครงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน (พีพีพี) อีก 30% ขณะที่ยุทธศาสตร์การพัฒนประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ ระยะเร่งด่วน 2 ปี (2559-2560) กำหนดให้มีการเก็บค่าประกันสุขภาพสำหรับ ชาวต่างชาติทุกราย พร้อมเตรียมแก้ไข พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 ให้เอื้อต่อการเดินทางมาพำนักระยะยาวด้วย</p>
hfocus	<p><b>การวางแผนกำลังด้านสุขภาพ</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.มงคล ณ สงขลา ประธานกรรมการกำลังคนด้านสุขภาพแห่งชาติ เปิดเผยว่า คณะกรรมการกำลังคนด้านสุขภาพแห่งชาติ เห็นชอบผลการศึกษา "การวางแผนกำลังด้านสุขภาพของประเทศไทยในทศวรรษหน้า" ซึ่งมองว่า อีก 10 ปีข้างหน้ากำลังคนวิชาชีพสาธารณสุขจะตกราง เพราะมีมากเกินไปความต้องการของประเทศ ดังนั้นจึงจัดทำข้อเสนอก่อนเกิดปัญหา ขณะที่แพทย์ พยาบาล แผนการผลิตพอเพียงกับความต้องการ โดยเตรียมเสนอคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ที่มี พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ในเดือนพฤศจิกายนนี้ เพื่อเสนอเป็นนโยบายให้หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป</p>
โพสต์ทูเดย์ คอลัมน์เจาะรู้การค้า	<p><b>ความปลอดภัยอาหารในสหรัฐฯ</b></p> <p>-เสนอข่าว สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ (สคต.) ณ นครลอสแอนเจลิส ประเทศสหรัฐฯ รายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาของสหรัฐฯ (FDA) จะออกกฎหมายฉบับใหม่ ชื่อ Food Safety Modernization ACT (FSMA) เพื่อควบคุมและป้องกันความปลอดภัยอาหารคนและสัตว์ การควบคุมผักผลไม้สด การกำหนดโปรแกรมตรวจสอบผู้ผลิตและส่งออกในต่างประเทศ ซึ่งจะบังคับให้ผู้ผลิตและส่งออกสินค้าอาหารไปสหรัฐฯต้องจดทะเบียนโรงงานกับ FDA และจะต้องต่ออายุทะเบียนทุกๆ 2 ปี ส่วนสินค้าบรรจุแบบอัดลม เช่น อาหารกระป๋องจะต้องจดทะเบียน Food Canning Establishment (FCE Number) และยังกำหนดระเบียบฉลากสินค้า ประกอบด้วยข้อมูลสำคัญ 3 ประการ คือ คุณค่าโภชนาการ (Nutrition) แหล่งกำเนิดสินค้า และการแจ้งส่วนผสมอาหาร</p> <p>นอกจากนี้ สคต.ชิคาโก รายงานว่า FDA ได้สั่งแบนส่วนผสม 19 ชนิด ซึ่งปกติใช้ในการผลิตสบู่น้ำยาฆ่าเชื้อ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>แบคทีเรีย เนื่องจากผู้ผลิตไม่สามารถพิสูจน์ให้เห็นว่า การใช้ส่วนผสมดังกล่าวมีความปลอดภัยต่อการใช้ประจำวันในระยะยาว และได้ผลดีกว่าการใช้สบู่อธรรมตากับน้ำในการป้องกันเชื้อโรค และการขยายการติดเชื้อบางชนิด</p> <p>ทั้งนี้ 40% ของสบู่ยี่ห้อฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่มีวางจำหน่ายในตลาด มีส่วนผสมหนึ่งชนิดหรือมากกว่าในจำนวน 19 ชนิด ที่สั่งห้าม เช่น Cloflucarban, Fluorosalan, Hexachlorophene, Hexylresorcinol, Iodophors, which are iodine-containing ingredients, Iodine complex of phosphate ester of alkylaryloxy polyethylene glycol</p>
<p>กรุงเทพธุรกิจ</p>	<p><b>ดิจิทัลเฮลธ์</b></p> <p>-เสนอบทความ นางสาว วิไลพร ทวีลาภพันทอง หัวหน้าส่วนสายงานที่ปรึกษา บริษัท พีดับบลิวซี คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) หรือไพร์ช วอเตอร์เฮาส์ กล่าวถึงการนำระบบดิจิทัลเพื่อสุขภาพรูปแบบใหม่มาใช้ในธุรกิจบริการด้านสุขภาพ จะช่วยให้ผู้ประกอบการด้านบริการสุขภาพและสถานพยาบาลทำงานได้ง่ายขึ้น เนื่องจากสามารถเข้าถึงข้อมูลด้านสุขภาพของผู้ป่วยได้รวดเร็ว และคาดการณ์แนวโน้มด้านสุขภาพของผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องแม่นยำมากขึ้น ด้วยต้นทุนที่ไม่สูงมาก ซึ่งปัจจุบัน ผู้ให้บริการภาคเอกชนของไทยหลายรายเริ่มนำนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อสุขภาพรูปแบบใหม่เข้ามาใช้ในการให้บริการบ้างแล้ว ขณะที่ภาครัฐก็อยู่ระหว่างการศึกษากำหนดนโยบายสารสนเทศสุขภาพ (eHealth) มาให้บริการแก่ประชาชน</p> <p>นอกจากนี้ ยังคาดการณ์ว่า ในปี 2573 ไทยมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคเบาหวานสูงถึง 4.1% ของประชากรทั้งหมด ขณะที่ภายในปี 2593 คาดว่า 30% ของประชากรไทยจะมีอายุเฉลี่ยสูงกว่า 65 ปี ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้ น่าจะส่งผลให้ตลาดดิจิทัลเฮลธ์ได้รับความนิยมมากขึ้น</p>
<p>สยามรัฐ ไทยรัฐ เดลินิวส์ มติชน</p>	<p><b>ผลตรวจสอบน้ำพริกพร้อมบริโภค</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดเผยว่า จากการเก็บตัวอย่างน้ำพริกพร้อมบริโภคที่จำหน่ายตามตลาดสด ตลาดนัด ศูนย์เอทอป ศูนย์ของฝากทั่วประเทศ ตั้งแต่ปีงบฯ 55-58 รวม 1,071 ตัวอย่าง พบไม่ผ่านมาตรฐาน 164 ตัวอย่าง (15%) แยกเป็นน้ำพริกพร้อมบริโภคแบบเปียก 346 ตัวอย่าง ไม่ผ่านมาตรฐาน 84 ตัวอย่าง (24%) และน้ำพริกแบบแห้ง 725 ตัวอย่าง ไม่ผ่านมาตรฐาน 80 ตัวอย่าง (11%) สาเหตุเนื่องจากใช้วัตถุดิบเสียเกินปริมาณที่อนุญาต ที่พบมากที่สุด ได้แก่ กรดเบนโซอิก โดยพบในน้ำพริกแบบแห้ง 1,089-6,872 มิลลิกรัม/กิโลกรัม และแบบเปียก 1,005-14,004 มก./กก. (มาตรฐานโคเด็กซ์ ไม่เกิน 1,000 มก./กก.) และพบปนเปื้อนจุลินทรีย์-เชื้อโรคอาหารเป็นพิษเกินมาตรฐาน 4.7% โดยน้ำพริกแบบเปียก ใช้วัตถุดิบเสียเกินมาตรฐานมากกว่าแบบแห้ง ขณะที่น้ำพริกแบบแห้ง ปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์มากกว่าแบบเปียก ทั้งนี้ เขตสุขภาพที่พบว่ามีน้ำพริกพร้อมบริโภคไม่ผ่านมาตรฐานมากที่สุด ได้แก่ เขตสุขภาพที่ 1 จ.เชียงใหม่ เชียงราย รองลงมาคือ เขตสุขภาพที่ 9 จ.นครราชสีมา และส่วนใหญ่มาจากผลิตภัณฑ์ชุมชน</p>
<p>ไทยโพสต์</p>	<p><b>โรคตาในผู้สูงอายุ</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ เผยว่า มีผู้สูงอายุกว่าร้อยละ 70 ที่สายตาสั้น โดย 5 โรคตาที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ ได้แก่ 1.ต้อกระจก 2.ต้อหิน 3.จุดภาพชัดที่จอตาเสื่อม 4.ภาวะเบาหวานขึ้นจอตา 5.ภาวะสายตาวาวสูงอายุ โดยโรคตา บางโรคถ้าดูแลรักษาในระยะแรกและต่อเนื่อง จะสามารถชะลอความเสื่อมได้ หากสงสัยว่าสายตาสั้นผิดปกติขอให้ไปพบจักษุแพทย์</p>
<p>คมชัดลึก</p>	<p><b>เครือข่ายยาต้านพิษ</b></p> <p>-เสนอข่าว องค์การเภสัชกรรม ร่วมกับ สปสช. สมาคมพิษวิทยาคลินิก สถานเสาวภา สภากาชาดไทย พัฒนาเครือข่ายยาต้านพิษ รองรับการดูแลผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉินที่มีความจำเป็นต้องใช้ยากำพร้ากลุ่มยาต้านพิษ เพื่อให้ผู้ป่วยได้เข้าถึงการรักษาอย่างรวดเร็ว และครอบคลุมทุกพื้นที่ โดย 6 ปีที่ผ่านมา ช่วยคนรอดชีวิตจากพิษไปแล้วกว่า 17,000 ราย เพิ่มขึ้น 4,000 ราย</p>
<p>เดลินิวส์</p>	<p><b>ร้องเรียนรพ.ศัลยกรรม</b></p> <p>-เสนอข่าว น.ส.พลอยณัชชา ศิริภักดี จิรานนทน์ นางแบบโฆษณาและนางเอกมิวสิก เข้าแจ้งความที่ สภ.เมืองนนทบุรี เพื่อดำเนินคดีกับรพ.เลอลักษณ ย่านพระราม 5 ที่ทำศัลยกรรมจนเสียโฉม ปากเบี้ยว มีแผลเป็นที่ได้ค้างทั้งสองข้าง ต้องร้อยไหมดึงหน้าทุก 6 เดือน กลายเป็นคนพิการขาดรายได้</p>
<p>เพจกระทรวงสาธารณสุข</p>	<p><b>ร้องเรียนพฤติกรรมเจ้าหน้าที่ รพ.สต.</b></p> <p>-คุณ KaKa Natta ร้องเรียนขอให้กระทรวงสาธารณสุขช่วยดูแลพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ คือ นางภัทรา เครือวัล</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	วงศ์ เจ้าหน้าที่งานทันตสาธารณสุข รพ.สต.โนนรัง อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา เนื่องจากวันที่ 20/09/2559 เวลา 09.40 น ได้ไปรับบริการที่รพ.สต. และเจ้าหน้าที่รายนี้ใช้หางตาและกริยาท่าทางที่ดูถูกเหยียดหยามผู้รับบริการ ทำให้เสียความรู้สึก และไม่ยอมให้บริการอีกต่อไป โดยมีผู้รับบริการรายอื่น ๆ พุดถึงเจ้าหน้าที่รายนี้ในลักษณะเดียวกัน
เพจกระทรวงสาธารณสุข	<p><b>ร้องเรียน รพ.สต.ไม่จ่ายค่าตอบแทน อสม.</b></p> <p>- ผู้ใช้นามว่า Oanyarat Janopast ขอให้ตรวจสอบ ผอ.รพ.สต.หนองช่างตาย ต.โนนเพ็ด อ.ประทาย จ.นครราชสีมา เนื่องจากไม่จ่ายค่าตอบแทนให้ อสม. เมื่อสอบถามไปที่ข่ายเบี่ยงตลอด และมีการหักค่าตอบแทนทุกเดือน โดยอ้างว่าเป็นกฎ แก้ไม่ได้ แจ้งว่าค่าตอบแทนออก 2 เดือน แต่จ่ายแค่เดือนเดียว เมื่อสอบถามก็ทำไม่พอใจ จึงคิดว่ามีความผิดปกติ</p>
คมชัดลึก	<p><b>ความพึงพอใจในชีวิตของเด็กไทย</b></p> <p>- เสนอข่าว นายเดชรัต สุขกำเนิด อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ และผอ.มูลนิธินโยบายสุขภาวะ กล่าวถึง ความพึงพอใจในชีวิตและความเชื่อมั่นในอนาคตของเยาวชนเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ว่า จากการสำรวจเยาวชนไทยรุ่นใหม่ช่วงอายุ 15-25 ปี จำนวน 2,750 คน ในพื้นที่ 20 จังหวัด ในภาพรวม มีความพึงพอใจในชีวิตและความเชื่อมั่นในอนาคตในระดับสูง 8.25 คะแนนจาก 10 คะแนน และครอบครัวยังเป็นแหล่งพลังใจที่สำคัญที่สุด กลุ่มเด็กเรียน เป็นกลุ่มที่มีความพึงพอใจสูงสุดทั้งความสัมพันธ์ในครอบครัว การเรียน สถานะการเงิน และสภาพแวดล้อมในสังคม ส่วนกลุ่มนักกีฬา มีความสัมพันธ์สูงที่สุดกับเพื่อน ขณะที่กลุ่มฐานันดรธพาลและกลุ่มไร้ตัวตน มีระดับความพึงพอใจต่ำสุดในชีวิต</p>
โพสต์ทูเดย์, เดอะเนชั่น	<p><b>ตั้งกองทุนดูแลผู้สูงอายุ</b></p> <p>- เสนอบทความ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) แลงผลงานวิจัยเรื่อง “พร้อมรับสังคมสูงวัย วางระบบดูแลผู้ป่วยระยะยาว กับทางเลือกระยะสุดท้ายของชีวิต” โดยมีแนวคิดที่ รัฐควรทำหน้าที่สนับสนุนด้านระบบสาธารณสุขให้ดีขึ้น รวมถึงควรส่งเจ้าหน้าที่ไปคอยติดตามดูแลผู้สูงอายุ ส่วนประชาชนที่มีอายุ 40-65 ปี ควรร่วมกันรับผิดชอบ โดยตั้งเป็นกองทุนสมทบเงินดูแลผู้ป่วยระยะยาว และให้ภาคประชาชนที่จะเป็นผู้สูงอายุในอนาคตส่งเงินเข้ากองทุนปีละ 414 บาท รวมถึงให้ท้องถิ่นสมทบเงินเพิ่มเติมในจำนวนที่เท่ากัน เพื่อเป็นหลักประกันการดูแลผู้สูงอายุในอนาคต โดยจะเสนอแนวคิดนี้ต่อ สปสช. ซึ่งหากเห็นด้วยจะต้องมีการแก้ไขกฎหมายหรือตั้งหน่วยงานใหม่เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุ และอยู่ภายใต้การกำกับของกระทรวงสาธารณสุข</p>
โพสต์ทูเดย์ ไทยรัฐ	<p><b>दनยอดขายอุตสาหกรรมเครื่องสำอางไทย</b></p> <p>- เสนอข่าว นายพลุ โสหารชุน อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า เตรียมผลักดันมูลค่าการค้าอุตสาหกรรมเครื่องสำอางของไทยให้ขึ้นเป็นอันดับ 1 ของภูมิภาคเอเชียให้ได้ภายในปี 2560 จากปัจจุบันอยู่ที่อันดับ 3 โดยร่วมกับสถาบันการศึกษา และหน่วยงานของรัฐ เช่น อย. แก่จุดอ่อนการดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรมด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านนวัตกรรม ด้านมาตรฐาน ด้านภาพลักษณ์และการสร้างตราสินค้า และด้านบรรจุภัณฑ์</p>
ข่าวสด	<p><b>สถานการณ์น้ำท่วม</b></p> <p>- เสนอข่าว นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดเผยว่า ภาวะฝนตกหนักในระยะนี้ ส่งผลให้เกิดน้ำไหลหลากและดินสไลด์ใน 4 จังหวัด คือ สุโขทัย พะเยา พิษณุโลก ขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัย ระมัดระวังอันตราย ติดตามพยากรณ์อากาศและประกาศเตือนภัยจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด พร้อมปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด</p> <p>- จ.สุโขทัย ที่ ต.บ้านด่าน อ.บ้านด่านลานหอย มีน้ำป่าไหลหลากจากเทือกเขาเหนืออ่างเก็บน้ำ ท่วมถนนสายหลักสุโขทัย-ตาก สูง 20-30 ซม. เป็นทางยาวเกือบ 1 ก.ม. และยังท่วมพื้นที่ของรพ.บ้านด่านลานหอย วัดสังฆาราม โรงเรียนต้องปิดการเรียนการสอนชั่วคราว รวมถึงสภ.บ้านด่านลานหอย และที่ว่าการอำเภอบ้านด่านลานหอย มีน้ำท่วมสูง 30-50 ซม. โดยผวจ.สุโขทัย เรียกประชุมทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมรับมือกับน้ำท่วม หลังกรมอุตุฯ แจ้งเตือนว่า มวลน้ำก้อนใหญ่ จาก จ.พะเยา และ จ.แพร่ จะถึงพื้นที่ จ.สุโขทัย ใน 1-2 วัน</p>
ผู้จัดการออนไลน์	<p><b>รพ.ปัตตานีแห่งที่ 2</b></p> <p>- เสนอข่าว นพ.พงษ์พจน์ ธีรานันตชัย รองผู้อำนวยการ สปสธ. และคณะ เดินทางไปศึกษาข้อมูลโครงการก่อสร้างรพ.ปัตตานี แห่งที่ 2 โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี และผู้เกี่ยวข้องร่วมให้ข้อมูล ว่า สืบเนื่องจากรพ.ปัตตานีมีประชาชนมาใช้บริการจำนวนมาก แต่พื้นที่ให้บริการมีจำกัด ไม่มีสถานที่จอดรถ ทำให้ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกเบื้องต้น มีผู้บริจาคที่ดินแล้ว จำนวนประมาณ 80 ไร่ ขณะนี้อยู่ระหว่างการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน สำหรับงบประมาณ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	ก่อสร้างอาคารเฟสแรก ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 177 ล้านบาท ส่วนด้านสาธารณูปโภค ประปา ไฟฟ้า ถนน และอื่น ๆ ได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำโครงการสนับสนุนอย่างเต็มที่ต่อไป
ข่าวสด	<b>ลอบทิ้งขยะอุตสาหกรรม</b> -เสนอข่าว นายอำเภอชาติ จ.ปราจีนบุรี ตรวจปัญหาการลักลอบนำขยะจากโรงงานอุตสาหกรรมมาทิ้งในพื้นที่ บ่อลูกรังเอกชน หมู่ 14 บ้านด่านตะกั่ว ต.นาดี อ.นาดี หลังชาวบ้านร้องเรียน หวั่นเกิดมลพิษในพื้นที่
ข่าวสด	<b>แม่ฟ้าหลวงจัดมหกรรมแพทย์พื้นเมือง</b> -เสนอข่าว รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดงานมหกรรมหมอเมืองล้านนาและชนเผ่าพื้นเมือง โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การออกบูธจัดแสดงและสาธิตวิธีการรักษาด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น
ไทยโพสต์	<b>สัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพ</b> -เสนอข่าว ผู้แทนเครื่องดื่มเปปทีน รับมอบใบประกาศเกียรติคุณจากโครงการสัญลักษณ์โภชนาการ "ทางเลือกสุขภาพ" (Healthier logo) เพื่อเป็นสัญลักษณ์ให้ผู้บริโภคใช้เป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจเลือกบริโภคสินค้าเพื่อสุขภาพที่ดี
กรุงเทพธุรกิจ คอลัมน์ รอบโลก	<b>สธ.อินโดฯ ใต้งานวิจัยผลกระทบหมอกควัน</b> -เสนอข่าว กระทรวงสาธารณสุขอินโดนีเซีย กล่าวว่างานวิจัยของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด และโคลัมเบีย ที่ระบุว่าหมอกควันจากไฟป่าในเอเชียอาคเนย์ ทำให้มีผู้เสียชีวิตก่อนวัยอันควรกว่า 100,000 คนเมื่อปีที่แล้ว เป็นสิ่งที่ไร้เหตุผลอย่างสิ้นเชิง อีกทั้งข้อมูลยังผิดพลาด และการสรุปยอดผู้เสียชีวิตจากการคำนวณทางคณิตศาสตร์ เป็นสิ่งที่ปราศจากความรับผิดชอบ
คมชัดลึก	<b>รัฐบาลอินเดียเตรียมปิดธุรกิจอัมบุม</b> -เสนอข่าว รัฐบาลอินเดียร่างกฎหมายฉบับใหม่ ยกเลิกการใช้หญิงชาวอินเดียเป็นแม่อัมบุมบุญให้คู่รักต่างประเทศ โดยกำหนดให้ผู้ที่อัมบุมบุญจะต้องเป็นหญิงที่แต่งงานแล้ว และจำกัดการอัมบุมบุญให้ญาติใกล้ชิด และมีเงื่อนไขว่าเป็นการอัมบุมบุญโดยไม่มีการจ่ายค่าจ้างให้แม่อัมบุมบุญ ทำให้เกิดเสียงโอดครวญจากครอบครัวยากจนในอินเดียที่ต้องการรายได้จากการอัมบุมบุญ
ไทยรัฐ	<b>กินน้ำมะละกอแก้ไขเลือดออก</b> -เสนอข่าว วารสารแพทย์สมาคมแห่งอินเดีย รายงานการทดลองใช้น้ำมะละกอให้คนไข้โรคใช้เลือดออกกิน ทำให้คนไข้มีอาการดีขึ้น ตรวจพบปริมาณเกล็ดเลือดเพิ่มขึ้น โดยที่ไม่ก่อให้เกิดอาการข้างเคียงอย่างอื่น
โพสต์ทูเดย์ คอลัมน์ World Monitor	<b>ลดมลภาวะจากรถ.ผลิตยาปฏิชีวนะ</b> -เสนอข่าว บริษัทผู้ผลิตรายใหญ่ของโลก 13 แห่ง ประกาศลงนามร่วมลดมลภาวะจากโรงงานผลิตยาปฏิชีวนะ โดยร่วมกับผู้เชี่ยวชาญอิสระตั้งมาตรการภายในโรงงาน และปรับเปลี่ยนซัพพลายเชนเพื่อป้องกันยาปฏิชีวนะรั่วไหลลงไปในน้ำ รวมถึงจะผลักดันการป้องกันการใช้อยาปฏิชีวนะมากเกินไปภายในปี 2020 เพื่อต่อสู้กับเชื้อซูเปอร์บั๊กส์ หรือเชื้อโรคดื้อยาปฏิชีวนะทุกประเภท